

Vào đúng 16h, chiều 27/12/2023 tại trường THCS Giang Biên đã diễn ra cuộc họp phụ huynh cuối học kỳ I. Cuộc họp có sự tham dự của đông đảo các bậc cha mẹ học sinh và được điều hành bởi giáo viên chủ nhiệm của từng lớp. Theo thông lệ, cứ vào những dịp đầu năm học, kết thúc học kỳ I hay cuối năm học, nhà trường đều tổ chức họp phụ huynh. Những cuộc gặp gỡ như thế này là cơ hội tốt để nhà trường và gia đình có thể cùng ngồi lại, trao đổi cũng như giải quyết những vấn đề trong việc học tập và rèn luyện của các con cũng như đưa ra các giải pháp, phương hướng cho các con trong học kỳ mới.



Cô và trò cùng chuẩn bị trước buổi họp.



Cô và trò cùng đón tiếp quý phụ huynh.



Các con chuẩn bị các tiết mục văn nghệ mở đầu cuộc họp.

Bước vào buổi họp, các giáo viên chủ nhiệm đã đưa ra những đánh giá tổng quan chung về kết quả mà nhà trường đạt được trong học kì I và tổng kết các hoạt động trải nghiệm, ngoại giờ lên lớp được nhà trường tổ chức.



Phụ huynh cùng nhìn lại những hoạt động được nhà trường tổ chức.

Tiếp theo, các thầy cô giáo đã trao tận tay những phụ huynh tham dự cuộc họp bảng điểm học kì I của con em mình; tuyên dương những cá nhân đã có sự cố gắng, nỗ lực học tập rèn luyện đạo đức kỷ luật để đạt được thành tích xuất sắc. Đồng thời cũng thông báo các hoạt động, những kết quả đã gặt hái được trên nhiều phương diện tại mỗi lớp trong học kì đầu tiên của năm học này và phối hợp với đại diện ban phụ huynh lớp thống kê các khoản thu, chi tài chính. Mỗi giáo viên đều đi sâu vào phân tích tình hình học tập của lớp, nêu ra những điểm mạnh, điểm yếu, những mặt tích cực và những mặt còn tồn tại, hạn chế của học sinh nói riêng và tập thể lớp nói chung để có thể tìm ra được giải pháp khắc phục hiệu quả; bên cạnh đó còn đề xuất phương hướng hoạt động, đặt ra chỉ tiêu cần phấn đấu đạt được trong khoảng thời gian còn lại của năm học như: nâng cao chất lượng học tập, ý thức kỷ luật, tinh thần tu dưỡng rèn luyện đạo đức trong học sinh, nỗ lực để cuối năm mỗi lớp sẽ có thêm nhiều học sinh giỏi, nhiều học sinh đạt hạnh kiểm tốt...



Phụ huynh theo dõi bảng điểm của các con.

Sau khi đã thẳng thắn đánh giá mức độ thành công có được trong học kỳ I, các giáo viên chủ nhiệm đã có đôi lời nhắc nhở tới mỗi bậc phụ huynh cần phải đôn đốc con em mình tiếp tục cố gắng nỗ lực về mọi mặt trong học kỳ II; những em nào đã đạt được kết quả tốt trong thời gian qua thì cần tiếp tục phát huy, duy trì và phấn đấu vươn tới những kết quả cao hơn; những em còn chưa có được thành tích như mong muốn thì càng cần phải nỗ lực nhiều hơn, bởi học kỳ II chính là khoảng thời gian quyết định tới kết quả của cả năm học, đặc biệt cần phải tránh tình trạng tự mãn với bản thân và “ngủ quên trên chiến thắng”.



Phụ huynh viết thư động viên, chia sẻ, nhắn nhủ các con trong học kì tới.

Một phần không thể thiếu trong mỗi cuộc họp là phần thảo luận đóng góp ý kiến từ các vị phụ huynh. Trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng, nhiều phụ huynh đã không ngần ngại nói lên những ý kiến, suy nghĩ và không ít học sinh cũng đã nhờ cha mẹ làm cầu nối truyền tải tới giáo viên những tâm tư nguyện vọng của mình, với mục đích không gì khác nhằm xây dựng một môi trường học tập tốt hơn cho trường THCS Giang Biên. Mỗi ý kiến như vậy luôn sẵn sàng được lắng nghe và các thầy cô giáo chủ nhiệm cũng rất tận tình giải đáp mọi thắc mắc từ phía các vị phụ huynh học sinh nhằm giúp họ yên tâm hơn và thêm tin tưởng vào môi trường mà con em mình đang theo học. Những sự góp ý là điều rất cần thiết đối với sự phát triển của nhà trường.



Phụ huynh chia sẻ, đóng góp ý kiến.



Phụ huynh tham dự cuộc họp đúng giờ, nghiêm túc.

Nhìn chung cuộc họp lần này đã diễn ra với sự nghiêm túc và tích cực ở tất cả các lớp. Nhân dịp Tết đến xuân về, thay cho lời cảm ơn và lời kết của buổi họp, các thầy, cô giáo chủ nhiệm đã gửi tới tất cả phụ huynh cùng với gia đình lời chúc

Tết ý nghĩa nhất và không quên nhắc nhở các em học sinh dù vui Tết vẫn cố gắng ôn tập kỹ càng để chuẩn bị cho đợt thi giữa học kỳ II sẽ diễn ra không lâu sau Tết Nguyên đán.



Giáo viên chủ nhiệm gửi lời chúc Tết đến phụ huynh.

Đến 17h30 cùng ngày, cuộc họp phụ huynh cuối học kỳ I của nhà trường đã kết thúc thành công tốt đẹp. Mong rằng các bạn học sinh trường THCS Giang Biên trong chặng đường thứ hai của năm học sẽ cố gắng hơn nữa trong việc tu dưỡng đạo đức và học tập, để đạt được kết quả tốt hơn, chuẩn bị hành trang vững vàng cho tương lai; và cũng là để cho niềm vui, niềm tin tưởng được rạng ngời trong lòng những bậc sinh thành.

*Người viết tin bài
Nguyễn Thị Hoài Thu*